

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, thẩm định công trình xây dựng

Những năm qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Nhiều công trình bảo đảm về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng, thiết thực phục vụ đời sống người dân cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.



Công trình tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là một trong những công trình trọng điểm đang được quan tâm đẩy nhanh tiến độ.

Trong năm 2021, Sở Xây dựng đã thẩm định khoảng 130 hồ sơ công trình/dự án các loại; kiểm tra, thông báo kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng khoảng 63 công trình như: Khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu thuộc dự án Trung tâm thương mại Go Thái Bình (phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình); Trung tâm thực hành tiến lâm sàng của Trường Đại học Y Dược Thái Bình... Thực hiện sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 260 cá nhân; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 55 tổ chức và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 113 cá nhân... 7 tháng đầu năm 2022, ngành xây dựng đã thẩm định 36 dự

án/công trình các loại, gồm 17 dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước, với tổng giá trị dự toán trình 557,9 tỷ đồng và 19 công trình sử dụng vốn khác với tổng trị giá 2.449 tỷ đồng. Công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán đã tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, định mức, đơn giá và các chế độ xây dựng hiện hành và phù hợp với quy hoạch được duyệt. Ngành xây dựng đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu, hoàn thành công trình trước khi đưa vào sử dụng với 30 công trình trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra nghiệm thu nhiều công trình có tồn tại hạn chế đã được yêu cầu khắc phục. Ngoài ra, còn đánh giá được năng lực các nhà thầu và các chủ đầu tư trong hoạt động xây dựng.

Theo ông Khúc Hữu Hằng, Trưởng phòng Quản lý xây dựng (Sở Xây dựng), mục đích của công tác thanh, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng là xác định sự phù hợp của các kết cấu so với thiết kế. Đồng thời, kiểm tra các khuyết tật, hư hỏng trên các hệ kết cấu, cấu kiện nhằm đánh giá đúng chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, làm cơ sở giúp chủ đầu tư thuận lợi trong việc đưa ra biện pháp xây dựng, sửa chữa, cải tạo hoặc thay thế cho phù hợp. Nhờ đó, các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh khi còn thi công cũng như khi đưa vào sử dụng đều đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn và công năng sử dụng.

Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Những năm qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng ở Thái Bình được thực hiện đổi mới, tăng cường chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư. Tuy nhiên, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: nhiều công trình, dự án chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, không kiểm tra điều kiện, năng lực thực tế của các nhà thầu so với hồ sơ dự thầu; đánh giá, nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng chưa đầy đủ; một số công trình sau khi đưa vào sử dụng không được bảo trì dẫn đến nhanh xuống cấp...

Cùng với các xã Vũ Hội, Song An, Vũ Văn... gần 1 thế kỷ trước, xã Việt Thuận là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng tại huyện Vũ Thư. Dưới ánh sáng của Đảng, cách mạng soi đường, dẫn dắt, hy sinh nhưng người dân Việt Thuận luôn kiên cường vươn lên, xưa đoàn kết đồng khởi giành chính quyền và bảo vệ Tổ quốc, nay lại cùng nhau vươn lên, dựng xây cuộc sống mới.

Làng Thuận An xưa, Việt Thuận ngày nay là một trong những nơi có phong trào cách mạng sớm. Từ tháng 3/1927, đồng chí Nguyễn Phương Lâm, một người con làng Thuận An đã được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, cuối năm 1927, làng đã có 22 đồng chí tham gia Hội. Đến năm 1929, Chi bộ Cộng sản Thuận An được thành lập. Trong suốt thời kỳ tiền khởi nghĩa, mặc dù bị khủng bố khốc liệt nhưng Chi bộ vẫn vững vàng lãnh đạo quần chúng tổ chức nhiều phong trào cách mạng sôi nổi. Nhiều chiến sỹ công nhân của làng là những hạt nhân tích cực tham gia tuyên truyền giác ngộ, gây dựng cơ sở cách mạng như Hồ Sĩ Kết, Hồ Sĩ Đào, Nguyễn Phương Lâm, Hồ Sĩ Luyện...

Trực tiếp tham gia biểu tình giành chính quyền năm 1945, ông Hồ Sĩ Dung, 94 tuổi, người dân thôn Thuận An, xã Việt Thuận kể lại: Không khí Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vô cùng khải thế, sôi nổi. Sáng ngày 22/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thủ Vũ, Chi bộ Thuận An lãnh đạo nhân dân kéo lên giành chính quyền ở huyện lỵ Vũ Tiên và chứng kiến chế độ cũ đầu hàng cách mạng; chính quyền lâm thời huyện Vũ Tiên được thành lập. Trong đó, Chi bộ Thuận An có 4 đồng chí được vinh dự cử vào Ủy ban lâm thời huyện Vũ Tiên. Đến 3 giờ chiều ngày 22/8/1945, lực lượng cách mạng hơn 300 người ở tổng Đôn Trạch gồm các làng Cổ Việt, Thuận An, Thái Lạc... tập trung tại đình Thuận An để kéo đến nhà Chánh Hạp, bắt hãn phải đầu hàng và tịch thu số sách. Ủy ban cách mạng lâm thời làng Thuận

VIỆT THUẬN Xưa đồng khởi, nay đổi mới



Đình Thuận An là nơi diễn ra nhiều hoạt động cách mạng sôi nổi của người dân Việt Thuận trước kia.

An và các làng trong tổng Đôn Trạch được thành lập, lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền thực sự thuộc về nhân dân khiến bà con phấn khởi, xúc động khôn xiết. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, gần 1.500 thanh niên Việt Thuận lên đường ra trận trong đó 232 người đã anh dũng hy sinh. Nhân dân địa phương đóng góp trên 4.300 tấn thóc, gần 100.000 tấn thực phẩm gửi ra chiến trường, huy động trên 33.000 lượt người phục vụ chiến đấu, góp phần cùng nhân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Việt Thuận được công nhận là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Dù không bố khốc liệt, mưa bom, bão đạn hay chống phá của kẻ thù, Chi bộ Thuận An vẫn vững vàng phát triển, hiện trở thành chi bộ thôn. Ông Nguyễn Văn Vương, Bí thư Chi bộ cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống,

xây dựng nông thôn văn minh. Ngoài trồng trọt và lực lượng lao động tại các xí nghiệp, bà con thi đua sản xuất chăn nuôi với 8 trang trại, gia trại tập trung. Thu nhập bình quân của người dân trong thôn hiện đạt trên 52 triệu đồng/năm. 9 năm liền Thuận An đạt danh hiệu thôn làng văn hóa. Diện mạo thôn xóm ngày nay khang trang, đổi mới. Đảng viên Nguyễn Văn Huynh, Chi bộ thôn Việt Tiến chia sẻ: Chúng tôi rất tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Thuận giàu truyền thống cách mạng. Đây cũng là một điểm tựa để chúng tôi phấn đấu rèn luyện, vươn lên học tập, lao động tốt, nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp công sức xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền xã, nhân dân Việt Thuận đã phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ xây dựng, chỉnh trang diện mạo làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Hùng cho biết: Gần 10 năm qua, xã đã huy

Ở hai huyện ven biển Tiên Hải, Thái Thụy có hàng chục cơ sở chế biến sữa nhưng nổi tiếng và được nhiều người biết đến là cơ sở sản xuất chế biến hải sản Trương Thị The ở xóm 9, xã Nam Thanh (Tiên Hải) với sản phẩm mang thương hiệu sữa ăn liền Thái Bình. Sở dĩ nhiều đại lý, cửa hàng, người tiêu dùng biết đến bởi đây là cơ sở chế biến sữa uy tín, chất lượng sản phẩm ổn định, vệ sinh an toàn thực phẩm và có thông tin chi tiết về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Sữa ăn liền Thái Bình - đặc sản một vùng quê

Vùng biển Thái Bình có trữ lượng sữa tương đối lớn song trước đây chưa được người dân chú ý khai thác vì giá trị kinh tế thấp. Từ khi nghề muối sữa chế biến thành sữa ăn liền phát triển thì loài thủy sản thân mềm này trở thành đặc sản của vùng quê biển, hấp dẫn thực khách, mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con ngư dân.

Sữa ở vùng cửa biển Ba Lạt khi đánh bắt trọng lượng bình quân đạt 3kg/con có hàm lượng dinh dưỡng cao. Sữa tươi sống vừa lên bờ được doanh nghiệp thu mua đưa vào nhà máy sơ chế ép khô ngay rồi cung cấp cho các cơ sở chế biến thành sữa muối ăn liền. Cơ sở chúng tôi lựa chọn nguyên liệu sữa loại ngon, trắng về ngâm tráng với nước sạch 4 lần làm vơi bớt hàm lượng muối trong sữa. Tiếp đến ướp sợi sữa với phen chua (loại chuyên dành cho chế biến thực phẩm được Bộ Y tế cho phép) vừa làm giảm độ mặn vừa giữ cho sợi sữa trắng trong và có độ giòn tự nhiên. Sữa sau chế biến được ướp cùng với dấm ăn và ớt tươi nguyên quả để bảo quản cho sữa tươi, không tanh trước khi đóng gói thành phẩm cung cấp ra thị trường.

Mùa khai thác sữa của ngư dân Tiên Hải hàng năm bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch. Tổng sản lượng đánh bắt khoảng 300 tấn sữa các loại, cho giá trị hơn 2 tỷ đồng; nếu sữa được chế biến sẽ cho giá trị tăng thêm 50% mang lại lợi nhuận đáng kể giúp bà con ngư dân phần nào bớt gánh nặng làm giàu. Nghề chế biến sữa cũng giải quyết việc làm cho nhiều lao động của địa phương. Bà The cho biết thêm: Vì sữa ăn liền Thái Bình chế biến món, là thức ăn thanh, mát, bổ nên ngày càng có nhiều người ưa chuộng. Mỗi năm cơ sở của chúng tôi

sản xuất 60 tấn sữa thành phẩm, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng. Từ khi có dịch Covid-19 đến nay chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ do giá cước vận tải tăng, chi phí tiêu dùng cũng tăng nên người tiêu dùng hạn chế chi tiêu, mỗi năm gia đình chế biến và tiêu thụ được khoảng 30 tấn, giảm một nửa so với trước. Nếu có dịp đến xã Nam Thanh thăm cơ sở sản xuất chế biến hải sản Trương Thị The ở xóm 9, được tận mắt chứng kiến quá trình chế biến sữa tỉ mỉ, công phu và được thưởng thức nộm sữa với xoài, dưa, thịt gà xé sao khô, hành, tỏi, gừng chao mỡ, lạc rang, một số gia vị khác và chấm với nước mắm tôm nấu chín xay nhuyễn, thực khách sẽ bị mê hoặc bởi món ăn đậm chất miền biển này. Có thể nói, sữa ăn liền Thái Bình đã trở thành sản phẩm tự hào của người dân Nam Thanh và là món ăn đặc sản của Thái Bình. Giờ đây, người tiêu dùng cả trong và ngoài nước sẽ được biết tới và thưởng thức món ngon ấy bởi sữa ăn liền Thái Bình là một trong những sản phẩm được UBND tỉnh lựa chọn giới thiệu, quảng bá tại hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu năm 2022.



Sản phẩm sữa ăn liền Thái Bình.

Đang viên Nguyễn Văn Huynh, Chi bộ thôn Việt Tiến chia sẻ: Chúng tôi rất tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Thuận giàu truyền thống cách mạng. Đây cũng là một điểm tựa để chúng tôi phấn đấu rèn luyện, vươn lên học tập, lao động tốt, nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp công sức xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền xã, nhân dân Việt Thuận đã phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ xây dựng, chỉnh trang diện mạo làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Hùng cho biết: Gần 10 năm qua, xã đã huy

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁI BÌNH 8 tháng, tổ chức 18 phiên giao dịch việc làm cho người lao động

Thị trường lao động sau một thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã sôi động trở lại. Để người lao động tìm được việc làm phù hợp, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã tổ chức 18 phiên giao dịch việc làm, trong đó có một số phiên Trung tâm liên kết với một số tỉnh trong khu vực. Theo thống kê, trong tổng số 18 phiên giao dịch đã có trên 3.600 lao động đến Trung tâm để được tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu việc làm. Từ các phiên giao dịch, nhiều lao động đã tìm được việc làm phù hợp với thu nhập ổn định.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình sẽ tổ chức khoảng 10 phiên giao dịch việc làm để tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm.



Người lao động đến tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

KHẮC ĐUẤN